

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านบริหาร)

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านบริหาร) ครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 709 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. เรื่อง ผู้ร้องขอขอบคุณคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบกรณีที่นายภานน ศรีธเนศสกุล พร้อมด้วยผู้ปกครอง จะมาขอขอบคุณคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2554 เนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและคดีให้แก่นายภานนฯ ในการยื่นคำฟ้องกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยต่อศาลปกครองกลาง เนื่องจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยตัดสิทธิไม่ประกาศผลสอบวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาของการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2554 โดยให้เหตุผลว่า นายภานนฯ ทำผิดข้อปฏิบัติการเข้าสอบ ซึ่งต่อมาศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งให้กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยตรวจและประกาศคะแนน ๒ วิชาดังกล่าว ให้แก่นายภานนฯ ต่อมา ปรากฏว่า นายภานนฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า แล้ว

2. เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธุรกรรม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบเรื่องที่ว่าสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ดำเนินการแจ้งมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อศาสตราจารย์ วีระพงษ์ บุญโญภาส เพื่อรับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธุรกรรม ไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อดำเนินการต่อไป

3. เรื่อง คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับทราบตามที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแจ้งว่า ได้มีหนังสือเป็นคำร้องเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อกรณีที่มีบุคคลฟ้องร้องสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ต่อศาลปกครองกลาง ซึ่งมีประเด็นที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่อาจเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้ เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 256 ประกอบมาตรา 207 (2) และพระราชบัญญัติคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 7 (2) แต่ถูกหยิบยกว่าเป็นสาเหตุให้คณะกรรมการ สรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ไม่ครบองค์ประชุม

4. เรื่อง คำสั่งปิดเว็บไซต์

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้หารือว่าในเมื่อศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ได้มีการยกเลิกไปแล้ว ควรที่จะมีหนังสือหารือไปยังกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อยกเลิก การสั่งปิดเว็บไซต์ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) หรือไม่ และมีมติมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทหรือนายจรรยา หนูคง ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดำเนินกฎหมาย เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับเงื่อนไขของคำสั่งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) และคำสั่งกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร เกี่ยวกับการสั่งปิดเว็บไซต์ แล้วเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป

5. เรื่อง ร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาตัดสิน การประกวดบทความเพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาตัดสินการประกวดบทความเพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน ตามที่เสนอ

6. เรื่อง ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน (เด็ก สตรี ผู้สูง อายุ ผู้พิการ และความเสมอภาคของบุคคล)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบการเสนอชื่อนายสรรพลสิทธิ์ คุ้มทรัพย์ประพันธ์ เป็นผู้ที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน (เด็ก สตรี ผู้สูง อายุ ผู้พิการ และความเสมอภาคของบุคคล) และอนุมัติให้ยกเว้นลักษณะต้องห้าม กรณีนายสรรพลสิทธิ์ คุ้มทรัพย์ประพันธ์ เป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ

7. เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบการดำเนินการของคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่จะมีโครงการประเมินระบบ และกลไกการดำเนินงานสู่ผลสัมฤทธิ์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

8. เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554 และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทางของพยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ พยานผู้ทรงคุณวุฒิ และพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2554

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบเรื่องระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป เช่นเดียวกับวันที่ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางของพยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ พยานผู้ทรงคุณวุฒิ และพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2554

9. เรื่อง สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบสรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 ในแต่ละโครงการตามรายยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมีมติเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เร่งรัดผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่เสนอ

10. เรื่อง สรุปเรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมายและอยู่ระหว่างดำเนินการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบสรุปเรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมายและอยู่ระหว่างดำเนินการ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รายงาน

11. เรื่อง สรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง สื่อพื้นบ้าน (ภาคอีสาน) กับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เมื่อระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2554 ณ จังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบสรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง สื่อพื้นบ้าน (ภาคอีสาน) กับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เมื่อระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2554 ณ จังหวัดขอนแก่น จัดโดย คณะอนุกรรมการสื่อสารสาธารณะเพื่อสิทธิมนุษยชน โดยมีเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านเข้าร่วมโครงการ จำนวน 180 คน ประกอบด้วย ศิลปินหมอลำ ศิลปินกัณทรึม ศิลปินเพลงโคราช วัฒนธรรมจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด และประธานเครือข่ายวิทยุชุมชน มีตัวอย่างการแสดงสื่อพื้นบ้าน (ภาคอีสาน) กับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การแสดงสด 20 คณะ 20 จังหวัด ในช่วงเวลา 13.00-21.00 น. การสัมมนาดังกล่าวมีการระดมความเห็น แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนของศิลปินพื้นบ้านภาคอีสาน และได้เสนอแนวทางการดำเนินการต่อไปว่า ควรดำเนินการจัดสัมมนาเช่นนี้อีกอย่างต่อเนื่องและชัดเจน และให้มีการติดตามการดำเนินงานของศิลปินพื้นบ้านอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรนำผลงานการแสดงของศิลปินพื้นบ้านที่มีการบันทึกภาพและเสียงคุณภาพดี ไปดำเนินการผลิตเป็นแผ่นซีดีเพื่อเผยแพร่ต่อไป ตลอดจนขอให้มีการเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้าน เช่น การมอบประกาศนียบัตร เป็นต้น

12. เรื่อง บันทึกการหารือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบบันทึกการหารือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งสรุปประเด็นการหารือร่วมกันได้ 9 ประเด็น ดังนี้ (1) การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (2) การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (3) การแก้ไขปัญหาของเรื่องร้องเรียน และการติดตามผล (4) สิทธิของคนไทยผู้ยากจน คนยากไร้ (5) การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม (6) การ

ปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ (7) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม (8) การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ (9) ความพึงพอใจในการทำงาน

13. เรื่อง ความคืบหน้าในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบความคืบหน้าในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) และมีมติเห็นชอบที่นางวิสา เบ็ญจะมนิ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะเดินทางไปเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ร่วมกับประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2554 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

14. เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 กรณี กลุ่มผู้ลี้ภัยชาวปาकिสถาน นิกายอะห์มาดีย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ตามที่ นายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และประธานอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง แจ้งว่า เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้ลี้ภัยในห้วงกักสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรณีกลุ่มผู้ลี้ภัยชาวปาकिสถาน นิกายอะห์มาดีย จำนวน 96 คน ที่ถูกกักไว้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2553

ผลการประชุมดังกล่าวได้ข้อสรุปว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุญาตให้วางเงินประกันผู้ต้องกักทั้งหมดที่ได้รับสถานะผู้ลี้ภัยแล้ว รายละ 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,800,000 บาท และกำหนดเงื่อนไขให้มารายงานตัวทุก 30 วัน หากหลบหนีไปจะถูกริบเงินประกัน (ในรายที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี จะริบเงิน รายละ 25,000 บาท) สมาคมชาวอะห์มาดียจะนำเงินไปวางประกันในวันที่ 6 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. พร้อมรับตัวกลุ่มผู้ต้องกักชาวอะห์มาดียไปพักพิงในสถานที่ปลอดภัย และไม่ก่อความกังวลใดๆ ให้แก่ชุมชนชาวไทย สมาคมชาวอะห์มาดียและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้แสดงความขอบคุณแก่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้ประสานการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี

ในการนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แสดงความขอบคุณแก่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาอันจะนำไปสู่แนวทางการเจรจาแก้ไขปัญหาผู้ต้องกักกลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องกักชาวโรฮิงญาต่อไปในวันข้างหน้า และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะมีการแถลงข่าวการปล่อยตัวผู้ต้องกักชาวปาकिสถาน นิกายอะห์มาดียที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซอยสวนพลู ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. จึงขอเชิญคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าว